

Cục Thống kê TP.HCM và Đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức tọa đàm ra mắt “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024”

Sáng ngày 04/01/2024, tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM đã diễn ra buổi tọa đàm công bố “Báo cáo Kinh tế vĩ mô Thành phố Hồ Chí Minh: Kết quả 2023 và Dự báo 2024”. Đây là ấn phẩm nghiên cứu khoa học do Đại học Kinh tế TP.HCM và Cục Thống kê TP.HCM phối hợp thực hiện nhằm cung cấp bức tranh toàn diện về kinh tế TP.HCM năm 2023, các kết quả đạt được, dự báo, triển vọng cho năm 2024 và đề xuất các chính sách gợi ý cho Chính quyền Thành phố.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ThS. Nguyễn Khắc Hoàng – Cục trưởng Cục Thống kê đánh giá cao việc hợp tác nghiên cứu giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Cục Thống kê TP.HCM. Với mục tiêu cung cấp những thông tin cho việc đánh giá sự phát triển của Thành phố, cũng như dự kiến mở rộng phân tích kinh tế xã hội của các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng Sông Cửu Long, các ấn phẩm với hàm lượng khoa học và nguồn dữ liệu tin cậy sẽ đóng góp cho việc hoạch định chính sách địa phương trong thời gian tới.



ThS. Nguyễn Khắc Hoàng, Cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM phát biểu tại Tọa đàm

Theo báo cáo, mặc dù kinh tế Thành phố còn nhiều thách thức sau Đại dịch Covid-19 và ảnh hưởng của tình hình căng thẳng địa chính trị và các cuộc xung đột vũ trang, tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2023 có xu hướng cải thiện đáng kể theo từng quý. Một số các chỉ tiêu khác về tiêu dùng, đầu tư và xuất khẩu thể hiện khá rõ nét sự phục hồi. Đây được xem là tín hiệu cho thấy các chính sách của Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng đang đi đúng hướng, thích ứng với các cơ hội và thách thức hiện nay.



GS.TS. Nguyễn Đông Phong - Chủ tịch Hội đồng Đại học Kinh tế TP. HCM phát biểu tại Tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia đã gợi ý một số chính sách thúc đẩy tiêu dùng, đầu tư tích lũy tài sản doanh nghiệp, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và đồng thời mở rộng các thị trường tiềm năng như Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Năm 2024, dự báo tổng cầu của Thành phố sẽ tiếp tục tăng trưởng nhưng không có nhiều bất phá. Nếu tình hình kinh tế Thế giới phục hồi thuận lợi, các chính sách của Thành phố được triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả, tốc độ tăng trưởng GRDP của TP.HCM năm 2024 dự báo đạt được mục tiêu là 7,1% - 8%.

Một số hình ảnh tại Tọa đàm



Các đại biểu tham dự Tọa đàm chụp hình lưu niệm



TS. Lê Trương Hải Hiếu - Trưởng ban kinh tế ngân sách, HĐND TP. HCM phát biểu tại Tọa đàm



TS. Trương Minh Huy Vũ - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM phát biểu



PGS. TS. Nguyễn Đức Trung – Hiệu trưởng trường ĐH Ngân hàng TP.HCM phát biểu tại Toạ đàm